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గూగుల్ ఆవిర్భావం నుంచి ప్రపంచం 
మారిపోయిందని ముఖ్్యమంత్రి రేవంత్ 

రెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పుడు మన జీవితం 
అంతా డ్జిటల్ తో ముడ్పడ్పోయిందని, 

డ్జిటల్ సేఫ్టీ అనేది ఎంతో ముఖ్్యమైన 
అంశమని వివరించారు. గూగుల్  సేఫ్టీ 

ఇంజినీరింగ్  సెంటర్ ను సిఎం రేవంత్  రెడ్డి 
ప్రారంభించారు.

డిజిటల్ సేఫ్టీ అనేది 
ఎంతో ముఖ్్యం

వివరాలు 2లో

వికార్బాద్ జిల్లా  కేంద్ంలో గంజాయి 
కలకలం రేపింది.  పోలీసులు సోదాలు 
నిర్వహించగా ఒక డాకటీర్  గంజాయి 
తో పట్టీ బడాడి డు. పోలీసుల అదుపులో 
డాకటీర్ ప్రదీప్ కుమార్ గౌడ్ వున్నాడు. 

పటటీణంలో అతిర అనే ఓ ప్రైవేట్ హాసిపిటల్ 
నడుపుతుననా డాకటీర్ ప్రదీప్ కుమార్ గౌడ్ 
నుంచి 65 గ్రాముల గంజాయి స్్వధీనం 
కేసునమోదు చేసిన దర్్యపుతు చేసుతున్నారు .

గంజాయితో 
ప ట్టీ బ డ్్డ డాక్టీర్ 

దశ, వికారాబాద్

'సుధీర్ రెడ్డి నీ రకతుంలోనే మోసం ఉంది...   
జీవో 118 పేరు మీద ఇంకా ప్రజలను 

మోసం చేసుతుననా చీటర్ లోఫర్ వి నీవు" అని 
టీపీసీసీ ప్రచార కమిటీ చైర్మన్, మాజీ ఎంపీ 

మధుయాష్కీగౌడ్ ధ్్వజమెతాతురు. ప్రజలు  
కష్టీపడ్ సంపాదించుకుననా పాలా టలాను,  

నిరి్మంచుకుననా ఇళ్లాను  అక్రమణదారులుగా 
పేర్కీంటూ జీవో 118 తీసుకుర్వడం 

దుర్్మర్గమన్నారు.

జీవో 118... 
లొటటీ  పీస్ జీవో

వివరాలు 2లో

గచిచిబౌలి పోలీసు సేటీష్న్ లో ర్జర్జేశ్వరి 
కాలనీ చారెటీడ్ అకౌంటెంట్ ఆత్మహత్య 

చేసుకున్నాడు.  తలకు పాలా సిటీక్ కవర్ 
చుట్టీ కొని హీలియం గా్యస్ పెట్టీ కుని 
ఆత్మహత్యకు పాలపిడాడి డు. తన అకకీ 

ఇంటికి వెళ్తునని చెపిపి ర్జర్జేశ్వరి 
కాలనీ కు  చారెటీడ్ అకౌంటెంట్ సురేష్ 
రెడ్డి వచాచిడు.రెండు రోజుల కోసం ఓ 

సర్్వస్ అపారెటీ్మెంట్ బుక్ చేసుకున్నాడు. 

చార్టీడ్ అకౌంటెంట్ 
ఆత్్మహత్్య

దశ, హైద్రా బాద్ 
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వారం,
పది రోజుల్లో  
మంత్రి వర్గ 

సమావేశంల్ 
తుది 

నిర్ణయం

కేబినెట్లో  
నిర్ణయం 

జరిగేదాకా 
బయట 

మాట్లో డొద్్దని 
సీఎం సూచన

దశ, హైదర్బాద్:   వచేచి నెలలోనే స్థా నిక సంసథాల 
ఎనినాకలు ఉంటాయని, ఇందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని 
మంత్రులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి సపిష్టీం చేశారు. వారం, 
పది రోజులోలా  ర్ష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్వహించి 
తుది నిర్ణయం తీసుకుందామన్నారు. స్థా నిక ఎనినాకల 
విష్యంలో కొందరు మంత్రులు చేసుతుననా ముందసుతు 
ప్రకటనలపై సీఎం అసహనం వ్యకతుంచేశారు. 
కేబినెట్ లో ఎల్ంటి నిర్ణయం తీసుకోక ముందే 
ఎనినాకలపై మాటాలా డడం కరెక్టీ కాదన్నారు. పైగా ఈ 
అంశం హైకోరుటీ లో ఉననా విష్యం గురుతు పెట్టీ కుంటే 
మంచిదని సూచించారు. మంత్రులు ప్రభుత్వ పథకాలు, 
అభివృది్ధ కార్యక్రమాలపై ప్రచారం చేయకుండా.. 
స్థా నిక ఎనినాకలపై ప్రకటనలు చేయడం ఏంటి? ముందు 

ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం ఏం చేసోతుందో చెప్పుకోవడంపై 
దృష్టీ పెటటీండ్, అంటూ సీఎం అన్నారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ 
కమాండకీంట్రోల్ సెంటర్ లో సోమవారం సీఎం రేవంత్ 
రెడ్డి మంత్రులతో ప్రత్్యకంగా సమావేశమయా్యరు. 
స్థా నిక ఎనినాకలకు వెళ్లాముందు బీసీ రిజరే్వష్నలాను 
ఖ్ర్రు చేయాలిసి ఉంట్ందన్నారు. లీగలసిమస్యలు వసేతు 
పార్టీ పరంగానే బీసీలకు 42 శాతం రిజరే్వష్నులా  ఇచిచి 
ఎనినాకలపై ముందుకు వెళ్లా లిసి ఉంట్ందని మంత్రులకు 
సూచనప్రాయంగా తెలిపారు. హైకోరుటీ లో స్థా నిక 
ఎనినాకలపై ఇపపిటికే విచారణ కొనస్గుతోందని, అది 
త్వరలోనే కిలాయర్ అవుతుందని సీఎం పేర్కీననాట్టీ  
తెలిసింది. ఈ నెల చివరి వారంలో కేబినెట్ సమావేశం 
ఏర్పిట్చేసి లోకల్బాడీ ఎనినాకల నిర్వహణపై తుది 

నిర్ణయం తీసుకుందామని సపిష్టీం చేశారు. ముందు 
సరపించ్ ఎనినాకల్? లేదంటే ఎంపీటీసీ, జడీపిటీసీ 
ఎనినాకల్? అనేదానిపై ఆ రోజే డ్సైడ్ చేయాలనే 
అభిప్రాయానికి వచాచిరు.

మంత్రులు పనితీరు మెరుగు పరుచుకోవాలి
మనది రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్వం. ఈస్రి వాన్కా 
లం సీజన్ ముందే వచిచినందున పెట్టీ బడ్ స్యం 
కూడా ముందే ఇదా్దా ం. అందుకే రైతు నేసతుం కార్యక్ర 
మం దా్వర్ రైతు భరోస్ను కూడా సోమవారం నుంచే 
ప్రారంభించాం. అని మంత్రులకు సీఎం తెలిపారు. 
గతానికి భిననాంగా ఈ స్రి జూన్ నెల

..మిగతా 2వ పేజీల్ 

కాంగ్రెస్ హయాంలో 

సెటిల్్మంట్ల కు 
అడా్డ గా 

పోలీస్ సేటీషన్్ల
దశ, హైదర్బాద్ : కాంగ్రెస్ హయాంలో సెటిల్్మంటలాకు అడాడి గా 
పోలీస్ సేటీష్నులా  మార్యని బిఆర్ఎస్ వరికీంగ్ ప్రెసిడెంట్ 
కె.తారకర్మార్వు విమరి్శించారు. తన భూమిని కాంగ్రెస్ నేత 
కబాజా  చేశాడని ఫిర్్యదు చేసేతు ఉల్టీ  తమ పార్టీ నేత కరకీబోయిన 
కుంటయ్యపైనే కేసు బన్యించి వేధించడంతో ఆయన 
ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని ఆరోపించారు. సివిల్ మా్యటర్ 
లో దూరి పోలీసులు సెటిల్్మంట్లా , అర్చకాలు చేయడం 
సమాజానికి ఎంత మాత్ం మంచిది కాదన్నారు. కాంగ్రెస్ నేత 
భూమిని కబాజా  చేయడంతో ఆత్మహత్య చేసుకుననా బిఆర్ఎస్ మాజీ 
ఎంపిటిసి కరకీబోయిన కుంటయ్య కుట్ంబానినా పార్టీ వరికీంగ్ 
ప్రెసిడెంట్ కెటిఆర్ ఇవాళ్ సిరిసిలలాలో పర్మరి్శించారు. ఈ 

సందరభాంగా కెటిఆర్ మీడ్యాతో 
మాటాలా డారు. కాంగ్రెస్ 

న్యకులు ఏం చేబిత్ 
అది చేయడానేనా డ్్యటీగా 
భావించి పోలీసులు 

విచచిలవిడ్గా 
ప్రవరితుసుతున్నారని 
మండ్పడాడి రు. కుంటయ్య 

చావుకు కారణమైన 
పోలీసులపై చర్యలు తీసుకునే 

వరకు న్్యయపోర్టం 

చేస్తుమని హెచచిరించారు. ఎవరిని వదిలిపటటీమన్నారు. 
తాము అధికారంలో ఉననా పదేళ్లా కాలంలో బిఆర్ఎస్ నేతలు 
ఎవరూ కూడా ఇంత చిలలార, లేకి పనులు చేయలేదన్నారు.
మొననా ఎసిబి విచారణ జరుగుతుననాప్పుడు తన కోసం 
హైదర్బాద్ దాకా వచిచి ధైర్యం చెపిపిన కుంటయ్య అదే రోజు 
ర్త్రి ఆత్మహత్య చేసుకుననా విష్యం తెలిసి తన మనసు 
కకావికలమైందన్నారు. ర్జకీయ న్యకులు అంటే అందరూ 
ఏదోదో ఊహించుకుంటారని, బయటికి గంభీరంగా

..మిగతా 2వ పేజీల్ 

నేనూ ట్యాపింగ్ 

బాధితురాలినే..: షర్మిల
ద్శ, అమరావతి:  తెలంగాణలో 
సంచలనం సృష్టీంచిన ఫోన్ 
టా్యపింగ్ పై ఎపి కాంగ్రెస్ 
అధ్్యక్షుర్లు వైఎస్ ష్రి్మల కీలక 
కామెంట్సి చేశారు. తన ఫోన్ 
కూడా టా్యపింగ్ జరిగిందని ఆమె 
చెపాపిరు. ఈ కేసులో ప్రధాన 
సూత్ధారి అయిన మాజీ ఎస్ఐబి 
చీఫ్ ప్రభాకర్ ర్వు.. సుప్రం ఆదేశాల మేరకు భారత్ కు వచిచి 
సిట్ విచారణకు హాజరయా్యరు. ఇపపిటివరకు ఆయనను 
మూడుస్రులా  విచారించిన అధికారులు.. ఈ కేసులో దూకుడు 
పెంచారు. మరోస్రి ఈ కేసులో నిందితులైన ప్రణీత్ ర్వు వంటి 
వారిని మళ్లా విచారిసూతు కీలక సమాచార్నినా సేకరిసుతున్నారు. 
ఈ క్రమంలో వైఎస్ ష్ర్్మల ఫోన్ టా్యపింగ్ పై సపిందించారు.
బుధ్వారం ఆమె మీడ్యాతో మాటాలా డుతూ.. తెలంగాణలో 
ఫోన్ టా్యపింగ్ నిజమేనని చెపాపిరు. “బైబిల్ మీద ప్రమాణం 
చేసి చెపుతున్నా… ఫోన్ టా్యపింగ్ జరిగిందననాది వాసతువమే. న్ 
ఫోన్, న్ భరతు ఫోన్, న్ దగ్గర వాళ్లా ఫోన్ లు టా్యప్ చేశారు. ఫోన్ 
టా్యప్ జరిగినట్లా  స్వయంగా వైవీ సుబాబారెడ్డి నిర్్ధ రించారు. ఫోన్ 
టా్యపింగ్ విష్యంలో విచారణకు ఎకకీడ్కి రమ్మని చెపిపిన్ వస్తు. 
ఫోన్  టా్యపింగ్ పై ఇరు ర్ష్టట్ర ల ముఖ్్యమంత్రులు రేవంత్  రెడ్డి, 
చంద్బాబు విచారణ వేగవంతం చేయాలి. తెలంగాణ మాజీ 
సిఎం కెసిఆర్, జగన్  సంబంధ్ం ముందు.. రకతుసంబంధ్ం కూడా 
చిననాబోయింది” అని ష్రి్మల పేర్కీన్నారు.

4 ఎక్రాల వరకు రైతుభరోసా
నిధులు జమ: మంత్రి తుమ్మల

ద్శ, హైద్రాబాద్: 4 ఎకర్లకు వరకు రైతుభరోస్ నిధులు 
బుధ్వారం  జమ చేసినట్టీ  వ్యవస్యశాఖ్ మంత్రి  తుమ్మల 
న్గేశ్వరర్వు తెలిపారు. ఇందుకోసం ర్ష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో 
1313.53 కోట్లా  విడుదల చేసినట్టీ  తెలిపారు. దీంతో మరో 
21.89 లక్షల ఎకర్లకు సంబంధించిన 6.33 లక్షల మంది 
రైతులు లబి్ధపొందనున్నారని, ఇపపిటి 
వరకు  మొతతుం 5215.26 కోట్లా  
రైతుభరోస్ కోసం విడుదల చేసి, 
58.04 మంది రైతులకు సహాయం 
అందించినట్టీ  తెలిపారు. ఎకర్లతో 
సంబంధ్ం లేకుండా స్గు యోగ్యమైన 
అనినా భూములకు రైతు భరోస్ 
సహాయానినా అందిస్తుమని చెపాపిరు. 
రైతుభరోస్ విష్యంలో బిఆర్ఎస్ న్యకులకు తమ ప్రభుతా్వనినా 
ప్రశ్నాంచే నైతిక హకుకీ లేదని   అన్నారు.  ఏ ఒకకీ సందరభాంలో కూడా 
3 రోజులోలా నే 5 వేల కోటలాకు పైగా రైతుబంధు కోసం ఖ్రుచి పెటిటీన 
దాఖ్ల్లు లేవని మంత్రి పేర్కీన్నారు.

కాాంగ్రెస్ అాంటేనే కరెాంట్..
కరెాంట్ అాంటే కాాంగ్రెస్: భట్టి
ద్శ, ఖమ్మం:  గత వరదలోలా  విదు్యత్ సిబబాంది  చాల్ కష్టీపడాడి రు. ఆ వరదలోలా  , చీకట్లా   అత్యంత 
వేగంగా విదు్యత్ పునరుద్ధరించిన విదు్యత్  సిబబాందికి  అభినందనలని ఉప ముఖ్్యమంత్రి 
భటిటీ విక్రమారకీ మలులా  అన్నారు. బుధ్వారం అయన విదు్యత్ అంబుల్న్సి లను ప్రారంభించిన 

తరువాత మాటాలా డారు. విదు్యత్ శాఖ్లో. పారదర్శికంగా  పనిచేసే 
విధ్ంగా  మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం  పూరితుగా సహకారం అందిసుతున్నాం. 
కరెంట్  కనపడదు. కానీ ముట్టీ కుంటే చనిపోతాం .. అందుకే  సేఫ్టీకి 
అధిక ప్రాధాన్యత ఇసూతు . ర్ష్ట్ర అభివృది్ధకి, పారిశ్రామిక ప్రగతికి 
నిరంతర విదు్యత్ సరఫర్ చేయడం ముఖ్్యం అందుకే మా 
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.  ఆటంకాలు లేని నిరంతర విదు్యతూ  సరఫర్ 
చేసుతుంది. కొంతమంది   సరఫర్లో. కొంత రక్షణ చర్యలు 
తీసుకోకుండా  మరణిసుతున్నారు. దేశంలో ఎకకీడలేని విధ్ంగా, 

అనుకోని పరిసిథాతులోలా   విదు్యత్   సిబబాంది మరణిసేతు. కోటి రూపాయలు ఇన్సిరెన్సి చేయించిన 
ఘనత మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంది . కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వసెతు కరెంట్ వుండదు అని ప్రతిపక్షం వారు 
ఆరోపించారు.   వారికి నేను చెబుతున్నా కాంగ్రెస్ అంటేనే కరెంట్. కరెంట్ అంటే కాంగ్రెస్ అని 
ముందు ఆది అర్ధం బి ఆర్ ఎస్ చేసుకోవాలన్నారు .

ద్శ, హైద్రాబాద్ : ప్రజావాణి 
ఫిర్్యదులపై బుధ్వారం  క్షేత్ 
స్థా యిలో హైడ్రా కమిష్నర్  ఏవీ 
రంగన్థ్ పరిశీలించారు. పోచారం 
మునిసిపాలిటీలో సంసకీకృతి టౌన్ ష్ప్ 
తో పాట్ ఏకశ్ల్ నగరోలా  ఫిర్్యదులను 
పరిశీలించారు. సంసకీకృతి టౌనిషిప్ 
లో 100 ఫ్టలా రహదారికి అడడింగా 
సథాల యజమానులు పెటిటీన గేటలాను 
తెరిపించారు. మాసటీర్ పాలా న్ ప్రకారం 
100 ఫ్టలా రహదారి కి మారికీంగ్ చేసి 
రోడుడి  నిర్్మణానికి చర్యలు తీసుకోవాలని 
ఆదేశ్ంచారు.  పోచారం మునిసిపాలిటీ, 
కొరెముల గ్రామంలో 147 ఎక ర్ల లో 
ఏక శ్ల్న గ ర్ లే ఔట్ ను 1985వ 
సంవ తసి రం వేశారు. 2006లో 
అందులోని 47 ఎక ర్ల మేర వ్య వ స్య 

భూమిగా లే ఔట్ ను మారేచిశారననా 
ఫిర్్యదును  పరిశీలించారు. కోరుటీ  తీరుపిలు 
మాకు అనుకూలంగా ఉన్నా మము్మలను 
యిలులా  కట్టీ కొనివ్వడం లేదని కమిష్నర్ 
కు పాలా ట్ యజమానులు ఫిర్్యదు చేస్రు.  
ఇరుపక్షాలను పిలిచి అనినా రికారుడి లను 
పరిశీలిస్తుమని  వారికి హామీ యిచాచిరు.  
వచేచివారం సమావేశానినా ఏర్పిట్ 
చేస్తుమని చెపాపిరు. కమిష్నర్హా మీతో 
అకకీడ్ పాలా ట్ యజమానులు ఊరట 
చెందారు. అనంతరం నెకనాంపూరోలా  
ప్రధాన రహదారి నిర్్మణానికి 
ఉననా ఆటంకాలను పరిశీలించారు. 
దాదాపు 20 ఎకర్ల వరకు ప్రభుత్వ 
భూమి ఉండగా.. ఆ భూమి తమదే 
అని స్థా నికులు కెలాయిమ్ చేయడమే 
కాకుండా ఆ సథాలంలోంచి రోడుడి  కూడా 

వేయనీయకుండా అడుడి కోవడానినా 
పరిశీలించారు.  హైటెనషిన్ కరెంట్ వైరులు 
కింద నిరి్మసుతుననా రోడుడి కు ఆటంకాలు 
కలిపించవద్దాని కమిష్నర్  సూచించారు.   
వచేచి వారం సమావేశం నిర్వహించి అనినా 
పత్రాలను పరిశీలి స్తుమని అభ్యంతర్లు 

ఉననావారిని పిలుస్తుమన్నారు. తర్్వత 
గచిచిబౌలి లోని జన్ర్ధన హిల్సి వద్దా 
వరద కాలువ పనులతో పాట్ కొనినా 
ప్రాంతాలోలా  ఆక్రమణలు పరిశీలించారు. 
ఖైతలపూర్ వద్దా ములలాకత్వ చెరువు నుంచి 
ఐ డీ ఎల్ చెరువుకు వెళ్ళే వరద కాలువ 
ఆక్రమణలను పరిశీలించారు. అల్గే ఐ డీ 
ఎల్ చెరువు నుంచి కూకటపిలిలా న్ల్లకు 
వెళ్ళే వరద కాలువ ఆక్రమణలను 
తనిఖీ చేశారు. ఐ డీ ఎల్ చెరువు నుంచి 
వెళ్ళే న్ల్ ఆక్రమణలు జరిగినట్టీ  
గురితుంచిన హైడ్రా కమిష్నర్ న్ల్ 
విసతురణకు చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.  
మూసపేట మెట్రో సేటీష్న్ పరిసర్లోలా  
న్ల కుంచించుకుపోవడంతో వరద 
ముంచెతుతుతోంది స్థా నికులు ఫిర్్యదు 
చేస్రు.

ప్రజావాణి ఫిర్యాదులను  క్షేత్ర స్థా యిలో  పరిశీలన : ఏవీ రంగనాథ్


